

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật**

Thực hiện Công văn số 1620/UBND - NC ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL), Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **1. Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP**

Hiện nay, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn liền với tổ chức thực thi pháp luật, tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức THPL là một nhiệm vụ xuyên suốt được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Xác định được mục tiêu đó, thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp về chế độ báo cáo trong quản lý công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các văn bản triển khai, hướng dẫn về công tác theo dõi THPL của Sở Tư pháp... Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh đã quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi tình hình THPL hàng năm và triển khai đến các Nghiệp vụ và Văn phòng cơ quan như kế hoạch công tác theo dõi tình hình THPL và theo dõi THPL về xử lý vi phạm hành chính hàng năm; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi THPL... căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

#### **2. Tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức và người lao động**

Việc quán triệt phổ biến, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng như truyền tải kịp thời văn bản tới các phòng Nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã... lồng ghép triển khai qua các buổi tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, các cuộc giao ban hàng tháng, quý, sơ kết, tổng kết ngành; đăng tải trên

công thông tin điện tử của cơ quan, băng rôn, khẩu hiệu, triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật... gắn việc theo dõi tình hình THPL với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, công chức và người lao động về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình THPL cũng như ý nghĩa và sự cần thiết của công tác này.

### **3. Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật**

Hiện nay do không được bố trí biên chế riêng, công tác Pháp chế do Văn phòng cơ quan phụ trách và giao cho công chức kiêm nhiệm thực hiện những nhiệm vụ có liên quan. Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo quy định.

Bố trí kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật: không có

### **4. Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, thống nhất, đồng bộ, khả thi của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP**

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 27/3/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã quy định về nội dung hoạt động theo dõi THPL và trách nhiệm của các cấp trong triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL đảm bảo tính thống nhất. Các văn bản này góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình THPL trong việc quản lý nhà nước và xã hội; khẳng định vị trí, vai trò của công tác này trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo công tác theo dõi tình hình THPL là một kênh thông tin nhạy bén trong việc đánh giá, phản biện đối với các chính sách.

### **5. Đánh giá những kết quả được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP**

#### **5.1. Kết quả đạt được**

Triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ về theo dõi THPL, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả THPL, Thanh tra tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL. Kịp thời nắm bắt tình hình THPL trong toàn ngành, đơn đốc, tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy trình và chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong xây dựng, ban hành Nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh. Bố trí cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế và tạo điều kiện thường xuyên tham gia đào tạo bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó từng bước đưa công

tác này đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

### **5.2. Hạn chế, bất cập**

Trong thời gian qua, công tác theo dõi THPL theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập do theo dõi THPL có tính chất phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống pháp luật còn chưa thật đồng bộ, tính ổn định chưa cao. Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật còn mỏng về số lượng, kiêm nhiệm; nguồn lực dành cho công tác xây dựng và THPL chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn,...

### **6. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung những nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP: Không có**

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012NĐ-CP, Thanh tra tỉnh trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, TH.

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Huy Đông**